



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา (โทร. ๙๒๗)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๕๗

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

เรียน รสทช. พิทยาพลา

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ และผมได้มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก หรือมีข้อสังเกตต่อเรื่องเพื่อพิจารณาหลายวาระ ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ในส่วนหมายเหตุของแต่ละวาระ ดังนี้

๑. วาระที่ ๔.๗ เรื่อง บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอย้ายระยะเวลาการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๓

“เนื่องจากตามแผนมีการกำหนดระยะเวลาที่บริษัทต้องดำเนินการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะสำหรับชุมชนและศูนย์อินเทอร์เน็ต ตลอดจนติดตั้งโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์สาธารณะสำหรับโรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ แต่บริษัทมีหนังสือขอย้ายระยะเวลาการดำเนินการเป็นหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ กรณีจึงเป็นการขอย้ายระยะเวลาภายหลังการสิ้นสุดเวลาดำเนินการแล้ว ดังนั้นผมเห็นว่า สำนักงาน กสทช. ควรที่จะมีการตรวจสอบว่า กทค. มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะอนุมัติการขยายระยะเวลาในกรณีนี้หรือไม่”

๒. วาระที่ ๕.๓ เรื่อง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม

“เรื่องนี้ได้ถูกเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณาโดยไม่ผ่านขั้นตอนการเสนอเพื่อกลั่นกรองความเห็นตามขั้นตอนที่ กทค. มีมติกำหนดและมีการแบ่งงานกันไว้ ซึ่งผมได้รับมอบหมายให้กลั่นกรองเรื่องของกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม อีกทั้งมีการเสนอวาระนี้เพิ่มเติมเป็นระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ โดยมิได้ส่งเอกสารก่อนวันประชุม ดังนั้นจึงทำให้ผมไม่มีโอกาสพิจารณาเรื่องล่วงหน้าทั้งในชั้นกลั่นกรองเรื่องและชั้นการพิจารณาวาระก่อนการประชุม”

๓. วาระที่ ๕.๕ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท) ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขที่เกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ บนคลื่นความถี่ ๘๐๐ MHz ให้ถูกต้องตามมาตรา ๔๖ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓

“เห็นควรให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินมาตรการบังคับทางปกครองพร้อมกันไป โดยมีหนังสือเตือนให้ บมจ. กสท เร่งรัดการแก้ไขข้อสัญญาให้เป็นไปตามมติ กทค. รวมทั้งระบุมมาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้หรือจำนวนค่าปรับทางปกครองให้ชัดเจนกรณีบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ได้รับการขยายตามคำขอในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อมิให้กระบวนการต้องยืดเยื้อออกไปอีก”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของผมบันทึกในหมายเหตุของวาระต่างๆ ของรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๕ ด้วย

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศา)

กสทช.